
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ประจ าปี  2562  

เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2562   เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 

 
ล ำดบั

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

  ผู้มาประชุม     

1 นายณรงค์     กระฐินทอง ประธานสภา อบต.ธงชัย ณรงค์     กระฐินทอง 

2 นายวิษณุ   จ่างศรี รองประธานสภา อบต.  วิษณุ  จ่างศรี 

3 นายพัลลภ    พ้นภัย ส.อบต.ธงชัย หมู่ 1 พัลลภ    พ้นภัย 

4 นางชนิกานต์    นกต่อ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 1  ชนิกานต์  นกต่อ 

5 นายนิยม    แก้วชัด ส.อบต.ธงชัย หมู่ 2  นิยม  แก้วชัด 

6 นายนิรันดร์   เทพทิพย์อ าพร ส.อบต.ธงชัย หมู่ 3  นิรันดร์  เทพทิพย์อ าพร 

7 นายบุญมี  งามวิลัย ส.อบต.ธงชัย หมู่ 3  บุญมี  งามวิลัย 

8 นายช านาญ   อุบลน้อย    ส.อบต.ธงชัย หมู่ 4  ช านาญ   อุบลน้อย    

9 นายณรงค์ศักดิ์    หมูแฮม ส.อบต.ธงชัย หมู่ 5  ณรงค์ศักดิ์    หมูแฮม 

10 นายอนุรักษ์    กิ่งจันทร์ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 7  อนุรักษ์    กิ่งจันทร์ 

11 นายภิรักษ์    ทัพพะรังสี ส.อบต.ธงชัย หมู่ 8  ภิรักษ์  ทัพพะรังสี 

12 นายธรรมรักษ์  ตรีโลเกศวัฒนา ส.อบต.ธงชัย หมู่ 9  ธรรมรักษ์  ตรีโลเกศวัฒนา 

13 นายพทิักษ์   บัวสุ่น เลขานุการสภา       พิทักษ์   บัวสุ่น 

    

 
ผู้ไม่มาประชุม 

  1 นางถนอม  เดือดใจ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 4  

2 นางบังเอิญ   อยู่ทอง ส.อบต.ธงชัย หมู่ 6  

3 นายบุญส่ง  พูลพิพัฒน์ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 7  

4 นายเอนก    เย็นใจ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 8  

5 นายเขมณัฏฐ์    เจี่ยวยี่ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 9  
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    ล ำดบั

ท่ี 
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1 นายประหยัด  แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย        ประหยัด  แสงหิรัญ 

2 นายณรรฐพล  ภัยลี้ รองนายก อบต.ธงชัย        ณรรฐพล  ภัยลี ้

3 นายชูชาติ  ประทุม รองนายก อบต.ธงชัย        ชูชาติ   ประทุม 

4 นางสาวพุทธิดา  พูลศักดิ์ รองปลัด อบต.        พุทธิดา  พูลศักดิ์ 

5 นางสาวอุมาพร   พลายแก้ว นักวิเคราะห์ฯ รก.หัวหนา้ส านกัปลัดฯ         อุมาพร  พลายแก้ว 

6 นายสมชาติ  จันทร์งาม ผู้อ านวยการกองช่าง         สมชาติ   จันทร์งาม 

7 นางธัญญนันท์  อรุณโรจน์รังษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ         ธัญญนันท์  อรุณโรจน์รังษี 

8 นางสาวจรรยา ชื่นกมล นักวิชาการพัสดุฯ รก.ผอ.กองคลัง         จรรยา ชื่นกมล 

9 นางสาวสุชาดา  ถาวรานุรักษ์ นักวชิาการศึกษาฯ รก.ผอ.กองการศึกษาฯ         สุชาดา  ถาวรานุรักษ์ 

10 นางสาวนันท์นภัส   สุบการี นักจัดการงานทั่วไป         นันท์นภัส   สุบการี 

11 นางเพ็ญพร ลี้เลอเกียรติ เจ้าพนักงานธุรการ        เพ็ญพร  ลี้เลอเกียรติ 
 
 

ข้อประชุม 
  เมื่อเวลา  09.30  น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว  
นายพิทักษ์   บัวสุ่น  เลขานุการสภาฯ  ได้ ให้อาณัติสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเข้านั่ งประจ าที่  มี                        
นายณรงค์  กระฐินทอง  ประธานสภาฯ  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมสภา ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่  3   ประจ าปี 2562 
                               วันที่ 26  ตุลาคม  2562   
  
มติที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  

จ านวน   11  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 

 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   3.1  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  

       พ.ศ. 2562   
 
นายณรงค์  กระฐินทอง      ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
 

นายประหยัด แสงหิรัญ  มอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต.ธงชัย 
 

นางสาวอุมาพร พลายแก้ว  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  
นักวิเคราะห์ฯ     พ.ศ.2562  สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
   โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีทั้งหมด จ านวน 180  โครงการ   

จ านวนโครงการที่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 44  โครงการ แบ่งได้ตาม 
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ                    

อยู่ระหว่างด าเนินการ 9 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ  -  โครงการ รวม 20 โครงการ 

งบประมาณ 3,405,600 บาท 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด าเนินการแล้วเสร็จ 15  

โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ  4  โครงการ รวม 19   โครงการ งบประมาณ  
10,494,157 บาท 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชน ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ   งบประมาณ  45,250 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  และแหล่งท่องเที่ยว ด าเนินการแล้วเสร็จ  3  โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ                

รวม  4  โครงการ งบประมาณ  417,561.60 บาท 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ งบประมาณ   84,905 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน ด าเนินการแล้วเสร็จ  7  โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ  4 โครงการ                         
รวม 11โครงการ งบประมาณ  191,084 บาท  รวมงบประมาณทั้ งสิ้ น                         
14,638,512.60 บาท 

 
 

/มีท่านใดมีข้อซักถาม ... 
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นายณรงค์  กระฐินทอง มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายนิยม แก้วชัด  ขอสอบถามเรื่องการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส.อบต.ม.2 
 

นายประหยัด  แสงหิรัญ มีผู้เสนอท่ีตรงคุณสมบัติที่ก าหนดไว้มาแล้วจ านวน 1 ราย เป็นที่ดินถมแล้ว 
นายก อบต.ธงชัย  อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 

ต้องหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 

 
นายนิรันดร์ เทพทิพย์อ าพร  ขอหินคลุกจ านวน 3 เที่ยวลงตรงบริเวณข้างมัสยิด 
ส.อบต.ม.3 
 
นายสมชาติ  จันทร์งาม หินคลุกของ หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 5  ก าลังด าเนินการ 
ผอ.กองช่าง 
 
นายประหยัด  แสงหิรัญ มอบกองช่างด าเนินการเรื่องหินคลุก 
นายก อบต.ธงชัย 

ขอขอบคุณเรื่องการร่วมมือในการจัดงานวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2562                  
การจัดงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาฯ 
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าต่าง ๆ ในการการจัดงานครั้งนี้มีเวลาเตรียมตัวน้อยแต่ก็
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ภาพรวมออกมาดีขอขอบคุณทุกท่าน 

 
นายนิรันดร์ เทพทิพย์อ าพร  ขอแนะน าให้เสริมเรื่องการติดไฟ แสงสี  ให้มากกว่านี้ ถ้าจัดงานครั้งหน้า เพราะ 
ส.อบต.ม.3    เวลาถ่ายภาพจะได้ดูสวยงาม ปีนี้ไฟและแสงสี ค่อนข้างน้อย 
 
นายประหยัด แสงหิรัญ  ในปีนี้ติดขัดเรื่องของงบประมาณมีอย่างจ ากัด ปีหน้าจะตั้งงบประมาณไว้ 
นายก อบต.ธงชัย  น่าจะจัดได้สวยกว่าเดิม 
 
นายนิยม  แก้วชัด ขอแจ้งเรื่องถนนบริเวณ จส.ซอย4 ยุบ อบต.เคยไปซ่อมแซมแล้วแต่เป็นการซ่อม 
ส.อบต.ม.2  แซมชั่วคราวไม่คงทนแข็งแรง ผมคิดว่าควรซ่อมแซมให้ถาวรโดยมีการน ารถแบคโฮ 

มาขุดและซ่อมแซมใหม่ให้คงทนถาวร และเสนอว่า อบต.ควรจัดซื้อรถแบคโฮขนาด
เล็กเพ่ือจะได้ด าเนินการในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วขึ้น 

 

/ขอขอบคุณท่าน ... 
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นายประหยัด แสงหิรัญ ขอขอบคุณท่านสมาชิก หมู่ที่ 2 ที่ให้ค าแนะน า  
นายก อบต.ธงชัย  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี 

ได้ก าหนดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเพ่ือถวายพระพรชับมงคลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 12/2562 
ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น.   
ณ  วัดอินทาราม (วัดบ้านขลู่) ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมงานพิธีดังกล่าว 

 
 

นายณรงค์  กระฐินทอง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดจะกล่าวอะไรอีก ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 
 ผมขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  10.45   น. 
 
       
                               (นายพิทักษ์   บัวสุ่น) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
               ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

ลงชื่อ     นิยม  แก้วชัด       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายนิยม  แก้วชัด)    
 
 

ลงชื่อ      นายช านาญ   อุบลน้อย      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายช านาญ  อุบลน้อย) 
 
 

ลงชื่อ       ชนิกานต์  นกต่อ      เลขาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางชนิกานต์   นกต่อ) 
 

 
 
               (นายณรงค์  กระฐินทอง) 
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


